



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๓๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๙๗๓

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล จำนวน ๒๑ รางวัล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

๒. แจ้งนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดทำข้อมูลเกียรติประวัติ และจัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Word ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inspec.sc@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำไปจัดทำเกียรติประวัตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติสืบไป

/อนึ่ง ด้วยรางวัล ...

อนึ่ง ด้วยรางวัลพระราชทาน ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติยิ่ง นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ควรตระหนักถึงรางวัลอันทรงเกียรติและดำรงรักษาไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานว่ายังคงรักษาสภาพรางวัลพระราชทาน อยู่หรือไม่ สำหรับวัน เวลา ในการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถติดตาม ได้ทางเว็บไซต์ <https://www.moe.go.th/> หรือ <https://inspec.moe.go.th/> รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวมาริยะห์ ตามาลี โทร. ๐๖-๓๕๘๔-๗๒๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



bit.ly/3X4H0CY